

KẾT QUẢ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2012-2014

*Trương Thị Hồng Ngọc
Phòng Sở hữu trí tuệ*

Nhằm hưởng ứng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc và phong trào tuổi trẻ sáng tạo, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Cần Thơ (Cuộc thi) do Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật là cơ quan thường trực, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo 9 quận, huyện phối hợp tổ chức. Tính đến nay, thành phố Cần Thơ đã tổ chức thành công 3 lần Cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức định kỳ hàng năm đã giúp các em thanh thiếu niên, nhi đồng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành phố Cần Thơ trong tương lai.



Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Cần Thơ 2013-2014

Để tổ chức triển khai Cuộc thi, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức cho mỗi Cuộc thi. Ban Tổ chức ban hành các kế hoạch, thể lệ cuộc thi và phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện để vận động, tuyên truyền và triển khai đến tất cả Ban Giám hiệu các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

Công tác chấm thi được thực hiện qua hai vòng sơ khảo và chung khảo. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện sẽ tập hợp các sản phẩm dự thi của các học sinh ở các trường. Sau đó, tiến hành chấm thi sơ khảo. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật sẽ tiếp nhận và tổ chức chấm chung khảo các hồ sơ đã được chấm sơ khảo từ 9 quận, huyện. Đối với các hồ sơ của các trường Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học sản phẩm dự thi gửi trực tiếp đến Ban Tổ chức Cuộc thi thành phố.

Cuộc thi được tổ chức với 05 lĩnh vực dự thi: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; đồ chơi trẻ em, đồ dùng phục vụ giải trí và dụng cụ sinh hoạt gia đình; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; sản phẩm thân thiện với môi trường.

Qua 03 lần tổ chức, Cuộc thi đã thu hút được 986 mô hình, sản phẩm tham dự, trong đó có 76 mô hình, sản phẩm đã đoạt giải. Bắt đầu từ Cuộc thi năm 2014, số giải thưởng cơ bản của Cuộc thi tăng lên, ngoài ra còn có các giải thưởng cấp quận, huyện nhằm gia tăng khuyến khích phong trào sáng tạo, động viên tinh thần phát huy sáng kiến của các em thanh thiếu niên, nhi đồng.

Kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP.Cần Thơ giai đoạn 2012-2014

Cuộc thi STTTNNĐ giai đoạn 2012-2014	Số mô hình, sản phẩm dự thi	Số mô hình, sản phẩm đoạt giải			
		Giải I	Giải II	Giải III	Khuyến khích
Cuộc thi năm 2012	178	1	1	1	12
Cuộc thi năm 2013	285	1	1	1	24
Cuộc thi năm 2014	523	4	5	5	20
Tổng cộng	986	6	7	7	56

Trong 3 năm 2012 - 2014, Cuộc thi đã giới thiệu 57 mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc với kết quả đạt 01 giải khuyến khích (Cuộc thi toàn quốc lần thứ 8 năm 2012), 01 giải ba và 01 giải khuyến khích (Cuộc thi toàn quốc lần thứ 9 năm 2013) và 03 giải ba (Cuộc thi toàn quốc lần thứ 9 năm 2014).

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Cuộc thi qua các năm, số lượng mô hình, sản phẩm tham dự tăng lên rất nhiều và chất lượng ngày càng tốt hơn. Đây là một trong những sân chơi trí tuệ đã và đang được triển khai tích cực trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, phong trào đã đón nhận sự quan tâm, đồng tình, hưởng ứng của các thầy, cô giáo, các em học sinh, bậc phụ huynh. Những ý tưởng độc đáo của các em được thể hiện thành sản phẩm, mô hình cụ thể, ứng dụng thiết thực vào cuộc sống, trong sinh hoạt, học tập.

Để Cuộc thi ngày càng trở thành phong trào rộng khắp, là diễn đàn để các em trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng thể hiện ước mơ, ý tưởng và trở thành nhà sáng chế trong tương lai, trước hết rất cần có sự quan tâm của

gia đình, nhà trường để biến ước mơ, ý tưởng của các em thành hiện thực. Các đơn vị tham gia tổ chức Cuộc thi sẽ là cầu nối giúp các em phát huy tính sáng tạo qua những mô hình, sản phẩm dự thi để từ đó thúc đẩy niềm đam mê sáng tạo của các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các mô hình, sản phẩm đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

- * **Năm 2012, giải khuyến khích:** “Thẻ trắc nghiệm” của Trần Tuấn Anh (Trường tiểu học Trường Long I, Trường Minh, Trường Long, Phong Điền).
- * **Năm 2013, giải ba:** “Sản phẩm đồ chơi tái tạo bằng giấy vụn” của Phạm Thị Xuân Mai (Trường tiểu học Trung Nhứt I, Thốt Nốt) và giải khuyến khích: “Phần mềm hành tinh xanh” của Nguyễn Diệp Xuân Quang (Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Ninh Kiều).
- * **Năm 2014, 03 giải ba:** “ Bộ cờ Tiếng Việt lớp 1” của Trần Bá Huy (Trường tiểu học thị trấn Thới Lai 1, Thới Lai); “Đèn trang trí quay tròn” của Lê Văn Hoài Phong (Trường tiểu học Ba Láng, Cái Răng) và “ Hệ thống nhà thông minh” của nhóm tác giả Quan Thanh Hải, Trần Võ Khánh Ngân, Trần Thị Nguyễn Nhật (Trường THPT Châu Văn Liêm, Ninh Kiều).